



ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล  
(นักศึกษาทุนโครงการ สควค. ระยะที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ บรรจุชุดที่ ๔)  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ จังหวัดอำนาจเจริญ

ตามประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐  
เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพัน  
ตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล (นักศึกษาทุนโครงการ สควค. ระยะที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ บรรจุชุดที่ ๔)  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยรับสมัครคัดเลือกระหว่างวันที่ ๒  
สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ และจะดำเนินการคัดเลือก ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกและการตรวจคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ดำเนินการ  
เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร  
ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล (โครงการทุนการศึกษา  
ด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สองเพื่อผลิตครูสาขาวิชาที่ขาดแคลน รุ่นที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗ บรรจุชุดที่ ๔)  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ จังหวัดอำนาจเจริญ ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  
และขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการคัดเลือกให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกทราบดังนี้

๑. วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ จะดำเนินการคัดเลือกโดยประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง  
และวิชาชีพ ด้วยการสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัวและการศึกษา บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา ปฏิภาณไหวพริบ  
เจตคติ และอุดมการณ์ ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมรณานุกูมิ สำนักงาน  
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

๒. หากปรากฏในภายหลังว่าผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตามประกาศนี้ขาดคุณสมบัติ สำนักงาน  
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ จะยกเลิกผู้ได้รับการคัดเลือกหรือยกเลิกคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งสำหรับบุคคลดังกล่าว  
และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

๓. สิ่งที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกจะต้องเตรียมไปในวันคัดเลือก

๓.๑ บัตรประจำตัวผู้เข้ารับการคัดเลือก

๓.๒ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้

๔. การสอบให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ.๒๕๔๘  
และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๕ โดยเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

(นางพรุษา นันทพันธ์)

ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ

รายชื่อนักศึกษาทุนโครงการ สควค. ระยะที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ บรรจุชุดที่ ๔

ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ จังหวัดอำนาจเจริญ

(แนบท้ายประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐)

ที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	วิชาเอก	หมายเหตุ
๑	๐๒๐๐๑	นางสาวบุญธิดา โจนคุณธรรม	ชีววิทยา	

